



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รับเลขที่ 5844
วันที่ 20 ก.ย. 2561
เวลา 14.10

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. IP.Phone ๒๑๕

ที่ ศธ.๐๕๔๒.๑๑.๐๑/๙๔ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำประกาศเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยศูนย์ศึกษาทั่วไป ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๗) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ประสานงานรายวิชาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดัดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในประกาศ

(นายวิชาญ ฤทธิธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

นางพจมาน

๒๐ ก.ย. ๖๑.

(นางพจมาน ชำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงนามแล้ว

๒๐ ก.ย. ๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๗)

เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า เพิ่มเติม ดังนี้

๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีระดับคะแนนของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่ต่ำกว่า C หรือ ระดับคะแนน ๒.๐๐
๒. รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๓. กรณีที่รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนมีหน่วยกิตน้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน จะต้องนำรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วมารวมกันและมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๕. นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้ยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผ่านสาขาวิชา และคณะตามลำดับ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีรายชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับการเทียบโอนผลการเรียน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๗)
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

รายวิชาที่ขอเทียบโอน (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี)	รายวิชาที่นำมาเทียบโอน (สถาบันการศึกษาอื่น)
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ (๐๒๕๐๐๑๐๕)	รายวิชาการเมืองและการปกครองของไทย รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (๐๔๐๐๐๑๐๔)	๑. รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ และต้องเรียน รายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ๑.๑ พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน ๑.๒ การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ ๒. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต